



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาของการรับสมัครคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อนามสกุล

๐๐๑

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ

๒. กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะพิจารณาประเมินผลงานเด่น ๓ เรื่อง และวิสัยทัศน์จากเอกสารผู้สมัคร พร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ห้อง ๑) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้ารับการสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด หากไม่มาภายในกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ และคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบแล้วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐฤทธิ จำเล)

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้น
ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ